

CHỨNG THỰC QUYỀN CHÚA

GIA-QUYẾN chúng tôi, trải qua 4 năm gặp nhiều sự thử thách khá nặng, nhà cửa cháy sạch, tiền của tiêu-tan.

Cám ơn Chúa, Ngài không hề con-cái Ngài bị thử-thách quá sức, nên năm 1950 Ngài đưa gia-quyến chúng tôi từ Sa-déc lên Đà-lạt làm ăn bình-yên, thật như lời Chúa hứa trong Sáng 28:15a rằng «Này ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn-giữ đó». Vậy chúng tôi có cơ lớn mà cám ơn Chúa. Ngài đã gìn-giữ ban ơn cho chúng tôi trong mọi sự. Bỗng đến tháng mười năm 1950 thì hai đứa con tôi đau, chúng tôi cầu-xin than-thở với Chúa, thì Ngài ban ơn chữa bệnh cho hai con vừa được lành, thì kể đến tôi đau một bệnh rất nguy-hiêm! Chúng tôi chỉ tin-cậy quyền-phép Chúa tỏ trong Tin-lành Mác mà cầu-xin với Ngài. Sau 12 ngày thì thấy Chúa thuyệt-giục như bảo tôi phải «đi rửa ở ao Si-lô-ê,» nên tôi đi nhà thương để điều-trị. Đến nhà thương luôn 2, 3 ngày, thầy thuốc thử mạch nóng đến 41đ, 5! cách 5, 6 ngày sau, thì cả thân-thể đều mọc đầy trái đen, bất-tĩnh, bác-sĩ bảo đem bỏ nhà liệt! Bấy giờ chúng tôi giờ sách Giê 33: 3 ra đọc, Chúa phán: «Hãy kêu-cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết».

Chúng tôi quyết nhờ cậy ơn Chúa, và nhờ Hội-Thánh Đà-lạt cầu nguyện cho, thì Ngài có ban ơn lần lần thấy bớt. Sau 27 ngày, nhờ Chúa đi vô ra được, thì bác sĩ cho về. Nhưng khi về đến nhà được 3 ngày, thì bệnh trở lại nóng đến 41đ, 5, còn thân-thể thì cứng hết! chúng tôi hiệp cả gia-quyến lại cầu-nguyện, chỉ hi-vọng Chúa chữa

mà thôi. Chúng tôi mời bà H. A. Jackson, Ông Mục sư Phạm văn-Năm, Ông Mục-sư Phạm-xuân-Tin cầu-nguyện, rồi mời thầy thuốc coi mạch, cho toa mua thuốc tiêm. Song bệnh-tình cứ trầm-trọng mãi. Chúng tôi khóc-lóc đêm ngày kêu Chúa cứu chữa! đến ngày mùng 2 Tết Tân-mão này, thì có ông bà Mục-sư Duy-cách-Lâm, ông bà Mục-sư Phan-đình-Liệu, ông bà Mục-sư Phạm-văn-Năm, ông bà Mục-sư Phạm-xuân-Tin, cùng anh em Hội-Thánh Đà-lạt đến thăm, và cầu-nguyện cho chúng tôi. Các quý ông dùng mấy câu trong sách Gia 5: 13-16 để cầu-nguyện. Thật tạ ơn Chúa đã ban ơn nhậm lời cầu-xin của các tôi-tớ Ngài mà chữa bệnh cho tôi. Hiện nay thân-thể tôi đã được lành-mạnh, nhưng còn yếu chưa đi nhóm được. Vậy chúng tôi tỏ mấy lời cho quý anh chị em các Hội-Thánh rõ đặng hiệp cùng gia-quyến chúng tôi ngợi-khen Đức Chúa Trời là Cha từ-ái của chúng ta, và cầu nguyện thêm cho tôi được sức-mạnh hoàn-toàn, chúng tôi rất cám ơn.

— Trần-văn-Tám.

Tạ ơn Chúa: Muốn tỏ lòng biết ơn Chúa đã mua chuộc tôi bằng chính huyết của Con Độc-sanh Ngài, và tỏ lòng thương-yêu đồng-bào, lại được dịp tốt do đây-tớ Chúa đầy thương-yêu, sắp-dặt và giúp đỡ tôi có dịp hầu việc Chúa ở vùng Đa-lạt bằng cách đi làm chứng Tin lành và phân-phát lời Chúa cho từng nhà. Bấy lâu nay tôi được ơn Chúa nhiều, dầu lúc làm chứng gặp nhiều người chế-nhạo nói đạo lạc, nói không có Đức Chúa Trời, nói Đức Chúa Jê-sus cũng như các ông Phật, ông Khổng và ông Lão mà thôi.

(Coi tiếp trang 9)

CHỨNG THỰC QUYỀN CHÚA

(Tiếp theo trang 7)

Song do ơn Chúa ban cho theo như lời Ngài đã hứa trong sách Sứ-đồ 1: 4, 8 và Ma-thi-ơ 28: 18-20, nên tôi không ngã lòng cứ đi và cứ làm chứng. Chúa ban ơn cũng có số người công-nhận Đạo cứu-rỗi của Ngài.

Trong tháng V, 1951 này tôi đến làm chứng được 120 nhà có 331 người nghe, và được 86 người nữa nghe đương khi đi đường. Bán được 217\$ sách. Trong số thính-giả có 244 người nghe chăm chỉ. Xin các anh chị em gần xa cầu-nguyện nhiều cho tôi cứ trung tín mà làm chứng về Chúa cho đến chết, hầu đem nhiều tội-nhơn về với Chúa. — Nguyễn-thị-Lợi, Đa lạt.